

Chuẩn Bị Cho Bài 6

TẠI GIA ĐÌNH

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

BÍ TÍCH RỬA TỘI LÀ MỘT QUÀ TẶNG LẠ LÙNG

Mỗi người chúng ta đều đã lãnh nhận quà tặng lạ lùng là bí tích Rửa Tội. Trong bài này các em sẽ học biết Rửa Tội làm cho chúng ta trở nên phần tử của cộng đoàn Kitô hữu và môn đệ của Đức Giê-su Ki-tô. Các em cũng học biết là nước thánh chính là dấu chỉ sự sống mới của chúng ta trong Chúa Giê-su.



Nước Phép

Nếu có nước phép trong nhà, hãy ghi dấu thánh giá bằng nước phép trên trán con cái, và đọc những lời này: "Chúa ở cùng con." Nhắc cho con cái nhớ Chúa luôn có mặt để giúp đỡ, và gia đình luôn gần gũi để lắng nghe và nâng đỡ.

Nói về Nước

Trước khi ăn cơm, nhắc cho mọi người rửa tay. Trong bữa ăn, nói cho gia đình về nhiều cách gia đình dùng nước. Nhất là tiếp nước trong bữa ăn.

Nhớ Lại Phép Rửa Tội của chúng ta

Có phải mọi người trong gia đình đều được rửa tội trong cùng một nhà thờ không? Nếu không, cho biết lý do tại sao chọn một nhà thờ khác. Hãy vẽ hay ghi dấu trên một bản đồ ghi lại hành trình đức tin của gia đình. Dán tên nhà thờ tại mỗi nơi.





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Lắng nghe những lời trong kinh Tin Kính. Lời kinh này nói đến những gì người Công Giáo tin. Trên đường về, trao đổi ý nghĩa của một câu trong kinh Tin Kính.

Trong Tuần

Tập sống như môn đệ của Đức Ki-tô. Giúp đỡ một người nào đó tại nhà trường hay sở làm.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Gia Tài Của Chúng Ta Trong Nghệ Thuật

Nơi một người được rửa tội gọi là giếng rửa tội. Trong một số nhà thờ, giếng rửa tội rất đẹp. Một số giếng rửa tội được xây dựng tách biệt khỏi nhà thờ và được trang hoàng rất lộng lẫy.

Một trong những giếng rửa tội lâu đời nhất là giếng rửa tội tại Đền Thờ Thánh Gio-an La-te-ra-nô. Giếng rửa tội này được xây dưới thời Hoàng đế Con-tan-ti-nô thế kỷ thứ IV.

Một trong những giếng rửa tội lộng lẫy nhất đối diện với nhà thờ Chánh Tòa Florence bên Ý. Truyền thuyết cho rằng Michelangelo đã gọi bộ cánh cửa thứ ba bằng đồng của giếng rửa tội này là "Những Cửa Thiên Đàng."

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Mục đích của bí tích Rửa Tội

Cộng đoàn Ki-tô hữu đón nhận con.

Nghi thức Rửa Tội



Ngoài việc thanh tẩy, nước rửa tội còn đưa một người vào trong cộng đoàn đức tin. Chúng ta trở nên công dân của một nước khi sinh ra, nhưng chúng ta không được hưởng tất cả quyền lợi, phải chờ cho đến khi trưởng thành. Khi được rửa tội, chúng ta trở nên phần tử của Giáo Hội của Đức Ki-tô, và được Giáo Hội chăm sóc. Bí tích Rửa Tội cho chúng ta quyền lãnh nhận các bí tích khác, và cho chúng ta ơn gọi đích thực, đó là những môn đệ của Đức Kitô.

Dù chúng ta làm gì hay sống bậc sống nào, chúng ta luôn phải nhớ rằng trách nhiệm trước tiên của chúng ta là chỉ cho thấy một môn đệ của Đức Ki-tô phải yêu thương và phục vụ.